

Số: /BC-UBND

Côn Đảo, ngày tháng năm 2023

BÁO CÁO

Giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 (Kỳ họp thứ Mười Một) của HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026

Kính gửi: Thường trực Hội đồng nhân dân huyện

Thực hiện Công văn số 97/HĐND-VP ngày 28/11/2023 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện về việc rà soát thông tin, giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Hội nghị tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 của HĐND huyện; trên cơ sở báo cáo kết quả giải quyết của các cơ quan, đơn vị liên quan, Ủy ban nhân dân huyện báo cáo như sau:

I. Về lĩnh vực quản lý đất đai, trật tự xây dựng (01 ý kiến)

Ý kiến 1: Đề nghị UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thông tin, hướng dẫn cho người dân về tiến độ thực hiện thủ tục, hồ sơ, quy trình thực hiện hóa giá Khu nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước mà người dân đang sử dụng. Cụ thể là khu vực cư xá đất đỏ để người dân yên tâm sinh sống. (Ý kiến của cử tri KDC số 7).

Trả lời:

Nhiệm vụ thực hiện bán hóa giá Nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước (viết tắt là SHNN) trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, được UBND tỉnh giao cho Sở Xây dựng chủ trì thực hiện. Đối với công tác thực hiện hóa giá Khu nhà ở cũ thuộc SHNN tại cư xá Đất Đỏ, hiện nay, UBND huyện Côn Đảo đang rà soát và phối hợp với Hội đồng xác định giá bán nhà ở cũ thuộc SHNN để xác định mảnh trích đo địa chính và đối chiếu quy hoạch sử dụng đất. Hiện tại, chưa có định hướng đầu tư xây dựng công trình, dự án tại các khu vực này. Tuy nhiên, ngày 19/6/2023, UBND tỉnh có văn bản số 7790/UBND-VP giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND huyện Côn Đảo đề xuất cụ thể (trong đó, có lưu ý quy hoạch chung Côn Đảo đang hoàn thiện), để có cơ sở xem xét, quyết định. Sau khi rà soát và thực hiện chỉ đạo của UBND Tỉnh, UBND huyện Côn Đảo đã ban hành Công văn số 4544/UBND-TNMT ngày 17/11/2023 về việc có ý kiến liên quan đến chủ trương cho 07 hộ gia đình lập thủ tục hợp đồng thuê nhà ở đối với các căn nhà, đất thuộc SHNN trên địa bàn huyện Côn Đảo gửi Sở Xây dựng với nội dung: Hiện nay, đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2045 đã được Sở xây dựng tham mưu UBND tỉnh trình Bộ Xây dựng thẩm định và Bộ Xây dựng đã lấy ý các Bộ, Ngành có liên quan, dự kiến thẩm định và trình Thủ tướng phê duyệt cuối năm 2023. Do

đó sau khi đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2045 được phê duyệt, UBND huyện Côn Đảo sẽ căn cứ và có ý kiến chính thức gửi Sở Xây dựng theo quy định, để Sở Xây dựng tiếp tục triển khai các thủ tục tiếp theo.

II. Về lĩnh vực quản lý cơ sở hạ tầng (09 ý kiến)

***Ý kiến 1:** Hồ Quang Trung II cảnh quang chung rất đẹp, nhưng hiện nay, con đường xung quanh hồ cỏ và cây bụi mọc um tùm, lấn ra đường làm mất mỹ quan và ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Cử tri đề nghị UBND huyện chỉ đạo cơ quan quản lý có biện pháp xử lý cải tạo cảnh quang môi trường xung quanh hồ cho sạch đẹp. (Ý kiến của cử tri KDC số 7).*

Trả lời:

Ủy ban nhân dân huyện tiếp thu ý kiến của cử tri và chỉ đạo Phòng Tài và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đi khảo sát thực tế, để lập dự toán kinh phí trình UBND huyện xem xét, phê duyệt triển khai phát quang tạo thông thoáng cảnh quang xung quanh hồ Quang Trung II, để người dân thuận tiện trong quá trình đi lại và tập luyện thể dục thể thao tại đây.

***Ý kiến 2:** Côn Đảo trong thời gian gần đây đường xá sạch đẹp, văn minh. Tuy nhiên, khu vực cư xá Đất Đỏ có 02 đường mương thoát nước, khi trời mưa nước không thoát kịp tràn vào nhà người dân lấn (vừa nước mưa, vừa nước thải, có dầu mỡ). Đề nghị cơ quan chuyên môn khảo sát, có biện pháp xử lý dứt điểm tình trạng nêu trên nhằm đảm bảo sức khỏe của người dân và bảo vệ môi trường (ý kiến lần 2). (Ý kiến của cử tri KDC số 7).*

Trả lời:

Ủy ban nhân dân huyện tiếp thu ý kiến của cử tri và chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Ban quản lý Công trình công cộng tiến hành khảo sát thực địa, để có biện pháp xử lý, khắc phục tình trạng ô nhiễm nêu trên; đồng thời, đề nghị các hộ gia đình đang sử dụng nhà ở tại khu vực cư xá Đất Đỏ trả lại hiện trạng mương thoát nước hiện hữu, cùng chung tay giữ gìn vệ sinh chung; đồng thời, làm hệ thống thoát nước mưa của gia đình ra hệ thống thu gom nước mưa chung của huyện trên các tuyến, để tránh ngập úng vào mùa mưa.

***Ý kiến 3:** Đề nghị UBND huyện tiếp tục nghiên cứu ý kiến của bà Lê Thùy Thuận về Đường mương thoát nước tại thửa đất 92, tờ bản đồ số 7, có giải pháp thỏa đáng, đảm bảo hài hòa giữa lợi ích của Nhà nước và người dân. (Ý kiến của cử tri KDC số 2).*

Trả lời:

- Theo hồ sơ thiết kế được duyệt, dự án Kiên cố hoá các tuyến mương còn tại Khu dân cư số 02 có thực hiện tại tuyến mương hiện hữu (theo hồ sơ địa chính

là đất Nhà nước), giáp thửa đất số 92, tờ bản đồ số 7 (Thửa đất do bà Lê Thùy Thuận sử dụng) đường Phan Chu Trinh.

- Khi triển khai dự án đến vị trí nêu trên, bà Lê Thùy Thuận không đồng ý cho thực hiện và cho rằng nương hiện hữu nằm trong đất của bà Thuận, nương trên đất Nhà nước trước đây đã bị lấp. Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng đã tổ chức vận động, thuyết phục nhiều lần nhưng bà Lê Thùy Thuận không cho thi công công trình tại vị trí trên do cho rằng đã có đơn kiến nghị nhưng chưa được giải quyết thỏa đáng.

- Hiện nay, dự án Kiên cố hóa các tuyến nương còn lại Khu dân cư số 02 đã hoàn thành, riêng vị trí nương giáp thửa đất số 92, tờ bản đồ số 7 không thi công được do không có mặt bằng và công trình đã đảm bảo thoát nước, phù hợp với mục tiêu đầu tư. Vì vậy, không thực hiện tại vị trí giáp thửa đất số 92, tờ bản đồ số 7, đường Phan Chu Trinh.

***Ý kiến 4:** Đề nghị UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và các đơn vị có liên quan tiếp tục khảo sát, xem xét, đề ra các giải pháp khắc phục đối với các Công nước tại khu dân cư số 2, đảm bảo sinh hoạt cho người dân trong mùa mưa. (Ý kiến của cử tri KDC số 2)*

Trả lời:

- Trên địa bàn Khu dân cư số 2 đã được UBND huyện đầu tư, xây dựng kiên cố hoá toàn bộ các tuyến nương thoát nước, thu dẫn nước về các hồ chứa nước, Do đó, việc thu gom, tiêu thoát nước trên địa bàn khu dân cư số 2 đã được đảm bảo và tình trạng ngập úng cục bộ; hiện nay, có nhiều hộ gia đình sinh sống dọc theo đường Phan Chu Trinh có nền nhà xây thấp hơn mặt đường. Khi mưa lớn, nước từ trên núi đổ xuống tạo áp lực, không có đủ thời gian để thoát ra, gây ra tình trạng nhà bị ngập nước.

- Tại khu vực trước nhà ông Tư Đạt (tổ 1), cống thoát nước từ hệ thống nương qua đường Phan Chu Trinh đang hiện hữu 02 cống bi đường kính 1,2m; qua trao đổi, theo gia đình ông Tư Đạt thông tin thì với thời tiết mưa thông thường trong năm khu vực này vẫn đảm bảo tiêu thoát nước, không còn tình trạng ngập cục bộ nghiêm trọng như những năm trước đây; về việc Khu dân cư đề xuất sửa chữa thay thế 2 cống bi thoát nước bằng cống hộp khẩu độ lớn tại cống qua đường ngay nhà ông Tư Đạt, UBND huyện đã chỉ đạo các đơn vị liên quan tiến hành khảo sát để thay thế 2 cống thoát nước bằng cống hộp lớn tại cống qua đường ngay nhà ông Tư Đạt, theo đề xuất của Khu dân cư. Đại diện khu dân cư cùng thống nhất và dự kiến tích hợp với các dự án liên quan để đánh giá tính cần thiết và xem xét các yếu tố kỹ thuật và ảnh hưởng của các công trình xung quanh trước khi triển khai thực hiện. Đồng thời, UBND huyện đã giao Ban Quản lý Công trình công cộng thực hiện nạo vét, dọn vệ sinh lòng nương, dọn cỏ, phát quang thông thoát trên toàn bộ hệ thống kênh nương trên địa bàn khu dân cư số 2 để đảm bảo nước lưu thông tốt hơn trong mùa mưa và trước các trận mưa lớn kéo dài; tiến độ đến nay đã hoàn thành.

Ý kiến 5: Hiện nay các tấm đan trên công thoát nước tại đường Phan Chu Trinh chưa đảm bảo về chất lượng (bị vỡ, gãy); Đề nghị UBND huyện chỉ đạo các cơ quan liên quan khảo sát để có giải pháp khắc phục, tránh gây nguy hiểm cho người dân. (Ý kiến của cử tri KDC số 2).

Trả lời:

- Các tấm đan che đậy mương thoát nước dọc đường Phan Chu Trinh được UBND huyện đầu tư xây dựng năm 2020, hệ thống đan này theo thiết kế chỉ chịu tải nhẹ như người đi bộ, xe máy lưu thông qua; đối với các trường hợp xe ô tô khách, ô tô tải hoặc các loại xe khác có tải nặng lưu thông qua sẽ gây hư hỏng các tấm đan và thành mương. Mặt khác đối với các trường hợp người dân đặt ghế chậu cây kiểng có kích thước lớn trên hệ thống đan này cũng sẽ gây hư hỏng đến kết cấu đan và thành mương, trong thời gian qua Phòng Kinh tế đã phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra và nhắc nhở người dân thực hiện di dời các chậu cây kiểng ra khỏi các tấm đan. Trên cơ sở trên, đề nghị Khu dân cư số 2 tiếp tục tuyên truyền vận động người dân sinh sống dọc tuyến đường Phan Chu Trinh nâng cao ý thức không được đặt chậu kiểng hoặc để cho xe ô tô khách, ô tô tải hoặc xe tải nặng khác lưu thông qua hệ thống đan này để tránh gây hư hỏng đến kết cấu.

- Bên cạnh đó, ghi nhận ý kiến của cử tri Khu dân cư số 2, Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo Phòng Kinh tế huyện thường xuyên thực hiện kiểm tra đối với các tấm đan che đậy mương thoát nước dọc đường Phan Chu Trinh để kịp thời sửa chữa hư hỏng, đảm bảo an toàn cho người dân.

Ý kiến 6: Đề nghị UBND huyện chỉ đạo các cơ quan đơn vị liên quan có giải pháp sớm hoàn thành và đưa vào sử dụng hệ thống chiếu sáng trên đường Dương Thanh Khiết; các hố trồng cây trên vỉa hè (hiện nay đang để trống, cỏ và cây bụi mọc um tùm) nhằm đảm bảo an toàn cho người đi đường và mỹ quan chung. (Ý kiến của cử tri KDC số 2)

Trả lời:

- Hệ thống chiếu sáng trên đường Dương Thanh Khiết đã được thi công hoàn thành, đồng thời, Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng huyện đã ký hợp đồng với Điện lực Côn Đảo tiến hành công tác hạ đồng hồ điện, đến nay đã hoàn thành và Hệ thống chiếu sáng đường Dương Thanh Khiết đã đưa vào sử dụng.

- Đối với các hố trồng cây trên đường Phan Chu Trinh để trống là theo hồ sơ thiết kế được duyệt và chủ trương của UBND huyện là để đồng bộ hệ thống cây xanh trên các tuyến đường của huyện, sẽ tiến hành lựa chọn và trồng các loại cây phù hợp, nên các hố trồng cây trên đường Phan Chu Trinh chỉ đầu tư hố và không trồng cây xanh; Đối với cỏ và cây bụi mọc trong hố trồng cây, Ban QLDA Đầu tư Xây dựng huyện đã phối hợp Phòng Kinh tế và đơn vị thi công thực hiện nghĩa vụ bảo hành công trình theo quy định, đơn vị thi công đã tiến hành nhổ cỏ và cây bụi trong các hố trồng cây.

Ý kiến 7: Cử tri đề nghị đơn vị quản lý các công viên cần bố trí (nếu chưa có) và vận hành, sửa chữa các đèn chiếu sáng (nếu hư hỏng) trong các công viên trên địa bàn huyện để tạo không gian an toàn, sáng đẹp cho người dân sinh hoạt cộng đồng, tập thể dục, đi bộ, vui chơi. (Ý kiến của cử tri KDC số 5).

Trả lời:

Ủy ban nhân dân huyện tiếp thu ý kiến của cử tri Khu dân cư số 5 và chỉ đạo cơ quan chuyên môn tiến hành khảo sát khắc phục sửa chữa những bóng đèn chiếu sáng đã bị xuống cấp, hư hỏng, để người dân được an toàn, thuận lợi trong quá trình lưu thông, đi lại tạo không gian vui chơi giải trí, tập luyện thể dục thể thao tại khu vực công cộng, để người dân rèn luyện sức khỏe.

Ý kiến 8: Đề nghị chính quyền xem xét đầu tư xây dựng nhà Văn hóa Thiếu nhi để trẻ em trên địa bàn huyện Côn Đảo có địa điểm vui chơi, giải trí và phát huy sở trường, năng khiếu cũng như phát hiện và bồi dưỡng tài năng. (Ý kiến của cử tri KDC số 5)

Trả lời:

Hiện nay, dân số trên địa bàn huyện khoảng hơn 12.000 người, trong đó có 2.810 trẻ em, chiếm 21,7% tổng dân số; cơ sở vật chất luyện tập thể dục thể thao, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, vui chơi giải trí cơ bản đáp ứng nhu cầu cho trẻ em; Tuy nhiên, hiện nay huyện chưa có Nhà thiếu nhi dành riêng cho trẻ em. Vì vậy, ghi nhận ý kiến của cử tri, UBND huyện chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin và Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao nghiên cứu, đề xuất bổ sung công năng khu vực vui chơi giải trí dành cho trẻ em tại dự án xây dựng Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao giai đoạn 2, nhằm ngày càng đáp ứng tốt hơn nhu cầu vui chơi giải trí cho trẻ em huyện trong thời gian tới.

Đồng thời, trên địa bàn huyện có các địa điểm để trẻ em đến vui chơi, giải trí như: tại Sân Vận động 30/4, có các hạng mục vui chơi giải trí, các môn thể thao với 01 sân bóng đá, 01 sân bóng chuyền, điền kinh, kéo co,...; tại Nhà Văn hóa - Thể thao (tại trụ sở của Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện), có tổ chức với các môn thể thao như: bóng bàn, võ vovinam, Aerobic, các dụng cụ, trò chơi vận động, thể thao ngoài trời dành cho thiếu nhi. Ngoài ra, trong năm, Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện thường xuyên tổ chức các lớp dạy đàn, hát; sinh hoạt hè; Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6; Rước đèn trung thu,... phục vụ các hoạt động vui chơi giải trí cho trẻ em; tại Trung tâm Văn hóa Học tập cộng đồng tại Khu dân cư số 1, 2 và 3 đã được UBND huyện bố trí 01 sân bóng chuyền kết hợp cầu lông, bóng bàn và bóng rổ; trang bị mỗi Trung tâm 08 bộ dụng cụ tập luyện thể dục ngoài trời dành cho mọi lứa tuổi; tại các công viên: huyện đã đầu tư lắp đặt các trang thiết bị dụng cụ tập luyện thể dục thể thao ngoài trời tại các công viên phục vụ tốt nhu cầu tập luyện cho nhiều lứa tuổi tập luyện vào các buổi trong ngày, như: Công viên Võ Thị Sáu, Công viên đường song hành Nguyễn Huệ, công viên đường Phạm Văn Đồng, Công viên đường Nguyễn Đức Thuận, Công viên đường Võ Thị Sáu (khu Hồ Quang Trung), công viên khu N8; đồng thời, tại

Trường Trung học phổ thông Võ Thị Sáu có 01 Nhà tập luyện thể dục thể thao gồm có 03 sân cầu lông, sử dụng để dạy môn cầu lông, bóng bàn, các kỹ thuật xuất phát môn điền kinh và Trường Trung học cơ sở Lê Hồng Phong cũng được đầu tư xây dựng 01 Nhà tập luyện đa năng với Sân bóng chuyên: 01 sân; 03 đường chạy 100m; Hồ nhảy xa: 01 cái; 01 xà kép; 02 xà đơn.

Ý kiến 9: *Hiện nay, công viên song hành Nguyễn Đức Thuận hệ thống dụng cụ thể dục bị rỉ sét và hư hỏng không đảm bảo an toàn cho người tập thể dục, nhất là mất an toàn và gây nguy hiểm cho trẻ em. Đề nghị cơ quan chức năng xem xét thay thế các thiết bị đã hư hỏng; đồng thời định kỳ kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng để kịp thời phát hiện dụng cụ hư hỏng nhằm phát huy tốt Phòng Tài nguyên và Môi trường nhất hiệu quả của các thiết bị này, tạo sân chơi lành mạnh, tập luyện thể thao, rèn luyện sức khỏe cho người dân trên địa bàn huyện. (Ý kiến của cử tri KDC số 5).*

Trả lời:

Hiện nay, Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên Môi trường tiến hành tháo dỡ các thiết bị, dụng cụ tập thể dục bị rỉ sét và hư hỏng không đảm bảo an toàn cho người tập thể dục, mất an toàn và gây nguy hiểm cho trẻ em đã bị xuống cấp, hư hỏng và đồng thời triển khai lắp đặt thiết bị dụng cụ mới trong năm 2024.

III. Về lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn giao thông (04 ý kiến)

Ý kiến 1: *Hiện nay, khu vực hai bên, phía trước cổng vào Cảng tàu khách Côn Đảo đặt một số cột trụ căng dây chắn hết lối đi dành cho người đi bộ và mất mỹ quan mặt tiền khu vực này. Đề nghị Ban quản lý cảng Bến Đầm nghiên cứu, bố trí lại lối đi trên vỉa hè cho người đi bộ được thuận tiện, đảm bảo mỹ quan. (Ý kiến của cử tri KDC số 5).*

Trả lời:

- Nơi đặt các biển quảng cáo, các trụ và căng dây làm điểm đỗ xe gắn máy tại vị trí hai bên cổng vào Cảng Tàu khách đường Tôn Đức Thắng, là phần đất nằm trong dự án cảng Tàu khách Côn Đảo, được thiết kế để làm bãi đậu xe có thu phí và đất giao thông ra vào cảng, không phải là vỉa hè do nhà nước quản lý.

- Tại khu vực này, trước đây khi chưa giăng dây xảy ra tình trạng các phương tiện vận chuyển hành khách như taxi, xe điện, xe máy... đậu đỗ tràn lan không theo hướng dẫn của cảng, thường xuyên lùi xe ra đường gây nguy cơ tai nạn cho xe lưu thông trên đường Tôn Đức Thắng, không đảm bảo an toàn giao thông và rất khó khăn cho việc quản lý của đơn vị. Để đảm bảo cho người dân được đi bộ thuận lợi, Ban Quản lý cảng Bến Đầm sẽ bố trí dây căng tại các vị trí cần thiết và có lối mở để người đi bộ có thể di chuyển an toàn.

Tuy nhiên, để phục vụ người đi bộ được thuận lợi trong thời gian không có tàu khách cập cảng, Ban Quản lý cảng Bến Đầm đã triển khai lùi các trụ căng dây vào 2m so với lề đường, đồng thời kẻ sơn dòng chữ to màu trắng "lối dành cho

người đi bộ, cấm đậu xe" nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông khu vực trước công ra, vào cảng tàu khách Côn Đảo.

Ý kiến 2: Trên đường Nguyễn Văn Linh và một số tuyến đường trên địa bàn huyện vẫn còn tình trạng chó thả rông, gây tai nạn cho người tham gia giao thông. Đề nghị cơ quan chức năng của huyện kiểm tra và có biện pháp xử lý dứt điểm tình trạng này. (Ý kiến của cử tri KDC số 5).

Trả lời:

- Để từng bước xây dựng và phát triển Côn Đảo trở thành một huyện đảo xanh, sạch, đẹp, văn minh, nâng cao ý thức trách nhiệm về bảo vệ môi trường; đảm bảo an toàn giao thông, an toàn sức khỏe cho người dân và du khách; gìn giữ các công trình công cộng, bảo vệ cây xanh, công viên, lập lại trật tự mỹ quan đô thị, nói không với gia súc thả rông. UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 144/KH-UBND, ngày 18/5/2023 về việc xử lý gia súc, động vật nuôi thả rông trên địa bàn huyện Côn Đảo. Từ đầu tháng 6/2023 đến nay, Phòng Kinh tế huyện đã phối hợp với Công an huyện, Trạm Thú y và Bảo vệ thực vật, Ban quản lý Công trình công cộng và các khu dân cư tiến hành ra quân xử lý gia súc thả rông trên địa bàn huyện. Tổ xử lý gia súc vẫn duy trì đều đặn hàng tháng thực hiện xử lý gia súc thả rông và trong quá trình tham gia có sự tham gia của đại diện các khu dân cư, đồng thời lưu ý bắt giữ các trường hợp chó dọa cắn, rượt đuổi người tại một số điểm nóng trên địa bàn khu dân cư phản ánh. Theo thống kê, từ ngày 01/6/2023 đến 30/11/2023, đã bắt được 103 con chó thả rông, ban hành xử phạt vi phạm hành chính đối với 19 trường hợp chủ sở hữu gia súc thả rông, tiêu huỷ 84 con chó không có chủ sở hữu; tuy nhiên, vẫn còn tình trạng chó thả rông, gây tai nạn cho người tham gia giao thông, nguyên nhân do ý thức chấp hành pháp luật về trật tự và văn minh đô thị của một số người dân còn hạn chế; chủ vật nuôi chưa thật sự ý thức được sự ảnh hưởng khó lường khi thả rông gia súc, động vật nuôi, đặc biệt là chó.

- Bên cạnh đó, UBND huyện có Văn bản số 2071/UBND-KT ngày 09/6/2023 gửi Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các cơ quan đoàn thể đề nghị hỗ trợ công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức của người dân trong việc tuân thủ các quy định về chăn thả gia súc, động vật nuôi.

Ý kiến 3: Hiện nay, tình trạng các hộ tự sản tự tiêu vẫn còn lấn chiếm vỉa hè (tuyến đường nội bộ giữa chợ CĐ và chợ đêm). Cử tri thấy như vậy là không công bằng cho hộ thuê sạp bán trong nhà lồng chợ vì phải đóng thuế, phí. Trong nhà lồng chợ Côn Đảo diễn ra tình trạng một số tiểu thương bày bán hàng lấn chiếm lối đi chung của chợ. Công tác PCCC tại chợ chưa đảm bảo. Đề nghị Ban quản lý Chợ kiểm tra và có biện pháp xử lý, giải quyết những tình trạng nêu trên. (Ý kiến của cử tri KDC số 5)

Trả lời:

- Dù tại Chợ Côn Đảo khu buôn, bán mặt hàng tự sản tự tiêu được lựa chọn sắp xếp ở những vị trí phù hợp nhưng không được người trồng rau lựa chọn, vì muốn tiêu thụ nhanh nên người dân lựa chọn việc ngồi bán vỉa hè thường xuyên có

người qua lại, thuận tiện trao đổi mua bán; thời điểm cuối năm, lượng khách ít, thời tiết thuận lợi cho rau phát triển nên cung lớn hơn cầu, càng ảnh hưởng đến các hộ trong nhà lồng chợ. Sự không thống nhất về giá mua bán giữa người trồng rau và tiểu thương thu mua trong chợ. Do đó, vẫn xảy ra tình trạng buôn bán trên vỉa hè; trong thời gian vừa qua Ban Quản lý Chợ đã thực hiện nhắc nhở các người dân vi phạm, tuy nhiên chức năng nhiệm vụ của đơn vị không có chức năng xử phạt, thu giữ phương tiện, hàng hóa do nằm ngoài phạm vi quản lý của đơn vị nên không thể xử lý triệt để; để khắc phục tình trạng nêu trên, trong thời gian tới UBND huyện tiếp tục chỉ đạo Ban Quản lý Chợ phối hợp với Công an huyện, Tổ xử lý vỉa hè, lòng lề đường để xử lý tình trạng lấn chiếm theo phản ánh của cử tri; đồng thời, có ý kiến đến Hội Nông dân, các khu dân cư tăng cường truyền vận động các hội viên chấp hành không bán trên vỉa hè, sản xuất theo đơn đặt hàng, phù hợp cung cầu, có đầu ra để không bị đọng trong quá trình tiêu thụ, tăng cường hoạt động giao hàng đến nơi tiêu thụ (ship), không ngồi tại chỗ.

- Hiện nay, vẫn còn diễn ra tình trạng một số tiểu thương bày bán hàng lấn chiếm lối đi chung của chợ, do ý thức của hộ kinh doanh còn hạn chế, vì lợi ích nên cố tình bày bán lấn chiếm, đặc biệt là các hộ đầu giá; do lối đi rộng nên các hộ tranh thủ lấn chiếm không gian. Trong thời gian tới, UBND huyện chỉ đạo Ban Quản lý Chợ tăng cường công tác giám sát, đôn đốc, yêu cầu các hộ bày bán hàng hóa trong phạm vi cho phép đảm bảo văn minh, trật tự và công bằng.

- Công tác phòng cháy chữa cháy tại Chợ Côn Đảo được quan tâm, đảm bảo; đã thành lập Đội PCCC và CNCH Ban Quản lý Chợ Côn Đảo, hằng năm tập huấn công tác PCCC theo hướng dẫn của Công an huyện; trong tháng 10/2023 đơn vị đã phối hợp với Đội CC&CNCH - Công an huyện Côn Đảo diễn tập thực tế tại chợ Côn Đảo về công tác PCCC, tình huống giả định khi có sự cố xảy ra các bước tiến hành đã huy động trên 30 người và các phương tiện chữa cháy (xe chữa cháy chuyên nghiệp),... kết quả diễn tập diễn ra thành công tốt đẹp.

- Ngoài ra đối với tiểu thương kinh doanh các ngành hàng như: Quần áo, giày dép, đồ nhựa gia dụng, vàng mã (đồ lễ),... tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao Ban Quản lý Chợ đã khuyến cáo tiểu thương chấp hành tốt Cam kết về công tác PCCC; đồng thời, khuyến khích khách tiểu thương tự trang bị bình chữa cháy (mini) tại kiot, sạp hàng của mình, bình chữa cháy trang bị phải đạt tiêu chuẩn, đơn vị cung cấp cũng như xuất xứ rõ ràng,... đặc biệt, yêu cầu tiểu thương không được lập bàn thờ, thắp hương (nhang), xông trầm; đốt nến, đốt, hút thuốc lá, đốt các loại giấy tờ, đốt hóa vàng mã,... không đun nấu, xông đốt, sử dụng lửa ở điểm kinh doanh cũng như trong phạm vi chợ. Tuyệt đối không được sử dụng bình bếp ga, bình ga mini, bếp điện, bếp từ, nồi cơm điện nấu ăn, nấu luộc gà cúng... không tổ chức nấu ăn bất kỳ hình thức nào; đồng thời, thường xuyên nhắc nhở, xử lý, không để tiểu thương buôn bán than tại ki ốt ở chợ nhằm đảm bảo công tác PCCC. Tiểu thương đã ký cam kết thực hiện an toàn phòng cháy và chữa cháy hằng năm.

Ý kiến 4: *Hiện nay, xe bán bánh đậu/đỗ trên một số tuyến đường không có biển hoặc đường một chiều, lấn chiếm lòng đường vừa mất mỹ quan vừa không an*

toàn cho người và phương tiện khi tham gia giao thông. Đề nghị UBND huyện quan tâm, xem xét quy hoạch, đầu tư bãi xe hoặc xã hội hóa để giảm tình trạng trên. (Ý kiến của cử tri KDC số 5).

Trả lời:

Để từng bước giải quyết nhu cầu đỗ xe trên địa bàn huyện trong thời gian qua, UBND huyện đã giao Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng làm chủ đầu tư triển khai dự án Cải tạo khu đất công viên Nguyễn Đức Thuận kết hợp bãi đỗ xe. Đến nay công trình đã hoàn thành.

Bên cạnh đó, hiện nay UBND huyện đang chỉ đạo triển khai rà soát các cơ sở pháp lý để trình cấp có thẩm quyền xem xét về chủ trương đầu tư xây dựng bãi đỗ xe theo quy hoạch tại đường vào Nghĩa trang Hàng Dương, để giải quyết nhu cầu đỗ xe trên địa bàn huyện Côn Đảo.

Trên đây là Báo cáo Giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 (Kỳ họp thứ Mười Một) của HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện;
- Các Ban HĐND;
- Các Đại biểu HĐND huyện;
- Lưu: VT, TH.Đ

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**